

## **CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT**

### **NGÀY 1: HÀ NỘI/ HẢI PHÒNG/ HCM/ CẦN THƠ – ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN (ăn tối)**

Sáng: Quý khách tự túc ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Đến sân bay, xe đưa Quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi (nhận phòng 14h, hỗ trợ cho khách nhận phòng sớm miễn phí nếu khách sạn còn phòng).

12h00: tự do ăn trưa, nghỉ ngơi.

15h30: Xe và HDV Cty đón quý khách tại khách sạn, khởi hành đi Hội An theo cung đường dọc bờ biển, dừng chân tham quan:

+ Ngũ Hành Sơn - được mệnh danh là Nam Thiên Danh Thắng. Nghe hướng dẫn kể về truyền thuyết hình thành 5 ngọn núi Ngũ Hành. Chinh phục 108 bậc tam cấp của ngọn núi Thủy Sơn để đến tham quan ngôi chùa Linh Ứng 1, ngôi cổ tự được vua Minh Mạng cho xây dựng. Chiêm ngưỡng Bảo Tháp Xá Lợi, viếng Phật tại Chùa Tam Thai, khám phá động Tàng Chơn, động Hoa Nghiêm, động Huyền Không...Từ Vọng Hải Đài, Vọng Giang Đài ngắm nhìn 4 ngọn núi còn lại Kim, Mộc, Hỏa, Thổ cũng như, biển Non Nước.

+ Làng Nghề Điêu Khắc Đá mỹ nghệ. Tự do mua sắm các mặt hàng mỹ nghệ lưu niệm.

17h30: Dùng cơm chiều tại nhà hàng Làng Lụa với đặc sản Hội An (cao lầu, cơm gà Hội An,...)

Tiếp đó Quý khách tự do bách bộ tham quan Phố Cổ Hội An – Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương, thưởng ngoạn phong cảnh phố cổ về đêm. Quý khách đi ngang qua Chùa Cầu, công trình kiến trúc được xem là trái tim của Hội An, nghe HDV thuyết minh về truyền thuyết xây dựng Lai Viễn Kiều. Ngắm đèn Lồng Phố Hội lung linh đủ màu sắc. Quý khách thả Hoa Đăng cầu may mắn trên sông Hoài, một nét văn hóa đặc trưng tại phố cổ. Nghe hát Bài Chòi, tham quan Phố Cổ, ngắm Hội Quán Phước Kiến, Quảng Đông, nhà cổ Tân Ký, mua sắm tại chợ đêm Nguyễn Hoàng tự do chụp hình. Tự do mua sắm các mặt hàng lưu niệm.

20h30 – 21h00: Xe và HDV sẽ đưa Quý khách về lại khách sạn tại Đà Nẵng, nghỉ ngơi.

Nếu Quý khách tham gia chương trình vào tối thứ 7 thì xe sẽ trả quý khách tại cầu Rồng để Quý khách thưởng thức màn trình diễn cầu Rồng phun lửa và phun nước – một cây cầu vô cùng độc đáo và thú vị.

Ngủ đêm tại khách sạn Đà Nẵng.

### **NGÀY 2: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ (ăn sáng, ăn trưa)**

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm bình minh trên biển, tự do tắm biển. Ăn sáng tại khách sạn.

08h00: Xe và HDV sẽ đón khách tại khách sạn khởi hành đi khu du lịch Bà Nà Hills, nằm cách Đà Nẵng 25km về phía Tây, nơi đây được xem là "lá phổi xanh" của miền Trung, là "hòn ngọc về khí hậu" của Việt Nam... trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành quý khách sẽ được nghe thuyết minh & thưởng ngoạn vẻ đẹp của vịnh biển dài của thành phố Đà Nẵng, sẽ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hùng vĩ của dãy núi Hải Vân, sự uy nghi của bán đảo Sơn Trà.

09h45: Đoàn đặt chân đến chân núi Bà Nà tại đây đoàn sẽ tập trung, chụp hình, HDV sẽ đi làm thủ tục để nhận vé cáp treo cho du khách.

10h00: HDV đưa quý khách đến Ga Suối Mơ khởi hành lên đỉnh Bà Nà bằng hệ thống cáp treo Bà Nà Hills– đạt 2 kỷ lục Guinness Thế Giới. Với 20 phút trong cabin, Quý khách có thể chiêm ngưỡng thác Tóc Tiên & khung cảnh núi rừng hùng vĩ.

10h20: Đến Ga Bà Nà, quý khách tham quan khu Le Jardin với các di tích của người Pháp: khu buộc ngựa của Pháp, cây bưởi gần 100 tuổi, vết tích các khu biệt thự cổ. Đặc biệt là hầm rượu Debay, hầm rượu được người Pháp xây dựng từ năm 1923. Trải qua gần một thế kỷ, hầm rượu vẫn giữ được nét hoang sơ, kì bí, là công trình duy nhất của người Pháp còn lại khá nguyên vẹn tại Bà Nà. Tại đây, quý khách có thể thưởng thức 1 ly rượu vang Pháp sẽ làm ấm lòng khi đi dạo chơi ở nơi se lạnh như Bà Nà. (chi phí tự túc)

Tiếp tục hành trình HDV sẽ đưa quý khách đi bộ thêm 50m nữa để đến với tượng Phật Thích Ca uy nghi, cao 27m được đặt ở vị trí cao nhất Đông Nam Á và sau đó quý khách sẽ tham quan chùa Linh Ứng Bà Nà , một ngôi chùa linh thiêng sau lớp sương mờ ảo của Bà Nà càng làm quý khách như cảm thấy trút bỏ được những ưu phiền của cuộc sống đời thường để đến với chốn tiên cảnh . Ngay sau chùa Linh Ứng Bà Nà là Vườn Lộc Uyển và Quan Âm Các quý khách sẽ được HDV đưa đi tham quan

và sau đó về lại ga De Bay để lên cáp treo thứ 2.

11h30: Quý khách ăn trưa buffet tại nhà hàng đẳng cấp 4 sao & sau đó tham gia các trò chơi tại khu vui chơi giải trí trong nhà FANTASY PARK. Tham quan Bảo Tàng Sáp duy nhất tại Việt Nam (chi phí tự túc).

14h00: HDV sẽ đưa đoàn chinh phục cột mốc Bà Nà Hills. Cũng tại khu vực này đoàn viếng đền thờ Bà Linh Chúa Linh Từ hay còn gọi là Bà Chúa Thượng Ngàn ở độ cao 1487m, ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và vịnh Đà Nẵng lúc ẩn, lúc hiện dưới một biển mây trắng.

14h30: Đoàn tập trung tại Ga Bà Nà khởi hành về Đà Nẵng.

16h00: Xe và HDV sẽ đưa quý khách về lại khách sạn.

Chiều : Quý khách tự do tắm biển.

19h00: Tự do ăn tối. Sau khi ăn tối, Quý khách tự do dạo chơi khám phá thành phố Đà Nẵng xinh đẹp về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.

### **NGÀY 3: ĐÀ NẴNG – HUẾ (ăn sáng + trưa)**

Quý khách ăn sáng tại khách sạn.

07h30 - 8h00: Xe và hướng dẫn viên của công ty sẽ đón quý khách tại khách sạn, khởi hành đến Cố Đô Huế - được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Trên đường đi, quý khách sẽ thưởng ngoạn vẻ đẹp trên cung đường Nguyễn Tất Thành, một trong các tuyến đường biển đẹp của thành phố Đà Nẵng. Từ xa, quý khách sẽ trông thấy đèo Hải Vân hùng vĩ, bao bọc quanh vịnh Đà Nẵng.

Sau đó, quý khách sẽ đi xuyên qua Hầm Hải Vân. Đây là hầm đường bộ dài nhất Việt Nam với chiều dài trên 6km và cũng là ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên.

Vừa qua hết hầm Hải Vân, vịnh Lăng Cô sẽ hiện ra với biển xanh ngát đầy thơ mộng (Quý khách có thể dừng chân ngắm cảnh biển Lăng Cô)

Và sau đó quý khách sẽ đi qua hai ngọn đèo nổi tiếng là đèo Phú Gia và đèo Phước Tượng. đồng thời HDV sẽ kể cho quý khách nghe về Phá Tam Giang và Trùng nhà Hồ khi xe đi ngang qua khu vực Phá Tam Giang.

10h30: Khi đến Huế, đầu tiên quý khách sẽ tham quan lăng vua Khải Định (còn gọi là Ứng Lăng).

Lăng Khải Định được người đời sau coi là một công trình độc đáo và mới lạ bởi nó là sự kết hợp của nhiều trường phái kiến trúc trên thế giới. Quý khách sẽ không khỏi ngạc nhiên và thán phục nghệ thuật ghép sành sứ, thủy tinh vô cùng công phu và tinh xảo.

12h00: Quý khách dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa tại nhà hàng và trải nghiệm nét ẩm thực của con người xứ Huế.

13h00: Xe sẽ đưa quý khách đến Đại Nội. Bên trong Hoàng Thành là một chuỗi các cung điện và miếu thờ. Đây là nơi ăn ở và làm việc của 13 đời vua nhà Nguyễn cùng với các bậc phi tần, nơi chứa ẩn nhiều câu chuyện chốn thâm cung và uẩn khúc của các đời vua chúa. Trải qua nhiều biến động và thời gian, số lượng các công trình chỉ còn lại chưa đến một nửa.

15h00: Tiếp tục hành trình, viếng chùa Thiên Mụ, một ngôi chùa cổ tại xứ Huế được xây dựng từ thời Tiên chúa Nguyễn Hoàng. Tọa lạc bên bờ sông Hương thơ mộng của miền Trung, chùa Thiên Mụ với kiến trúc cổ kính đã góp phần điểm tô cho bức tranh thiên nhiên nơi đây càng thêm duyên dáng, thi vị.

15h45: Xe đưa Quý khách về khách sạn, nhận phòng, nghỉ ngơi

Quý khách tự do tham quan, thưởng thức các đặc sản địa phương, khám phá cố đô Huế.

Nghỉ tại khách sạn 3\* - trung tâm thành phố Huế.

### **NGÀY 4: HUẾ – HÀ NỘI / HẢI PHÒNG/ HCM / CẦN THƠ (ăn sáng)**

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn.

Nghỉ ngơi hoặc đi chợ mua đồ kỷ niệm, đặc sản về làm quà cho người thân.

Đến giờ, xe đón quý khách ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về Hà Nội/ Hải Phòng/ HCM/ Cần Thơ.

Kết thúc chương trình.